

# NHẠC ROCK & BẦU CỬ

Kính gửi :

Quý vị lãnh đạo tinh thần  
Quý vị chủ tịch và đại diện Cộng Đồng  
Quý vị chủ tịch các hội đoàn  
Quý thành viên các tổ chức Tuổi Trẻ trong vùng  
Quý vị trưởng cơ quan truyền thông và báo chí  
Cùng toàn thể quý đồng hương.

Kính thưa quý vị,

Do sáng kiến của một số bạn trẻ quan tâm đến sinh hoạt của Cộng Đồng, chúng tôi mạnh dạn đứng ra tổ chức một buổi trình diễn văn nghệ nhằm cổ vũ ý thức bầu cử của người Việt cư ngụ trong vùng. Sáng kiến này đã được một số hội đoàn tích cực ủng hộ và yểm trợ.

Sở dĩ có được sự ủng hộ tích cực như vậy là vì để có thể nhanh chóng hội nhập vào dòng chủ lưu của xã hội Hoa Kỳ thì việc nâng cao sức mạnh của Cộng Đồng qua việc ghi danh đầu phiếu là một việc làm không thể thiếu .

Buổi trình diễn văn nghệ sẽ được tổ chức vào ngày giờ và tại địa điểm sau đây :

- **Ngày giờ** : 1 giờ trưa đến 5 giờ chiều ngày Chủ Nhật 29 tháng 9, 2002
- **Địa điểm** : Fairfax County Government Center  
12000 Government Center Parkway  
Fairfax, VA 22055

Chương trình gồm có :

1/ Ba ca sĩ trẻ đến từ California : **Tommy Ngo, Linda Trang Đài và Cát Tiên** đưa tài cùng một số ca sĩ nổi tiếng địa phương.

2/ Một số thành viên người Mỹ gốc Việt của hành pháp đương quyền chia sẻ quan điểm và cảm tưởng với đồng hương .

Trân trọng kính mời quý vị và quý đồng hương tham gia đông đảo để đề cao ý thức bầu cử và biểu dương sức mạnh của cộng đồng.

Virginia ngày 12 tháng 9 năm 2002

**Nguyễn Quốc Hùng**  
Trưởng Ban Tổ Chức

**Liên lạc:**

Nguyễn Quốc Hùng (202) 691-6592  
Hoàng Quốc Tuấn (703) 629-4764  
Trần Quốc Sĩ (240) 401- 8304

**Những tổ chức bảo trợ:** Diễn Đàn Dân Chủ (DFV), Điện Báo VietNest, Hội Chuyên Viên Việt Nam Tại Hoa Kỳ (VPA), Hội Cử Tri Việt-Mỹ (VAVA), Hội Người Việt Tương Trợ Maryland (MVMA), Hội Phật Giáo Hòa Hảo Hải Ngoại (OHBA), Liên Minh Các Hội Thiện Nguyện Tại Mỹ (NAVASA), Nghị Hội Toàn Quốc Người Việt Tại Hoa Kỳ (NCVA), Nhóm Việt Học (VNStudy), Tổ Chức Quốc Tế Yểm Trợ Cao Trào Nhân Bản, Ủy Ban Công Vụ Việt-Mỹ (VPAC).